

ชื่อวิชา	การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ชื่องานวิจัย	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพการพยาบาล ศึกษาเฉพาะกรณี นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนเขตรอบนอกอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้จัดทำ	เมตตา พรวรรณะศิริเวช รหัส 9551 99 39
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชา	ดร.วิไลพร สิมะสวัสดิ์
ปีการศึกษา	2541

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลและความคิดเห็นส่วนบุคคลในการเลือกอาชีพ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งศึกษาถึงเหตุผลของการไม่เลือกเรียนวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนเขตรอบนอกอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2540 จาก 12 โรงเรียน จำนวน 375 คน นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบไคสแควร์ เครื่องมือในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือปัจจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ โรงเรียน สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน ภูมิลำเนาปัจจุบัน อาชีพของบิดามารดา ผู้อุปการะค่าใช้จ่ายทางการเรียน รายได้รวมของครอบครัว หรือรายได้ของผู้อุปการะ ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดามารดา ว่ามีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนวิชาชีพการพยาบาลหรือไม่ ปัจจัยหลักอีกส่วน ได้แก่ ความคิดเห็นที่มีต่อวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย ความรัก ความชอบในวิชาชีพ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนวิชาชีพการพยาบาล ความมั่นคงและความก้าวหน้าของวิชาชีพ เกียรติยศชื่อเสียงในวิชาชีพ สิทธิพิเศษในการเลือกเรียน รวมทั้งการประเมินตนเองกับลักษณะของวิชาชีพด้วย

ผลการศึกษา พบว่า

1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหรือไม่เลือกเรียนวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตรอบนอกอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสัมพันธ์กันได้แก่ เพศ โรงเรียนของนักเรียน ภูมิลำเนาปัจจุบัน และที่ไม่มีความสัมพันธ์กันได้แก่ สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน อาชีพของบิดามารดา ผู้อุปการะค่าใช้จ่ายทางการเรียน รายได้รวมของครอบครัว ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดามารดา

2. ความคิดเห็นส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกเรียนวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตรอบนอกอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสัมพันธ์กันคือ ความรักความชอบในวิชาชีพการพยาบาล บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียน ความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล เกียรติยศชื่อเสียงของวิชาชีพการพยาบาล และที่ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกเรียน คือ การประเมินตนเองกับลักษณะวิชาชีพการพยาบาล

3. เหตุผลในการไม่เลือกวิชาชีพการพยาบาล เรียงลำดับจากค่าความถี่ 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับหนึ่ง เป็นอาชีพที่ต่ำต้อย ไม่มีเกียรติ อันดับสอง เป็นอาชีพที่ไม่ได้รับความนับถือในสังคม อันดับสาม เป็นคนเก่ง มีโอกาสเลือกเรียนสูงกว่านี้ อันดับสี่ เป็นอาชีพที่ไม่น่าสนใจ อันดับห้า เป็นอาชีพที่ทำรายได้ได้น้อย